

Phi chi ngày y

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Tư:, 14 Tháng 12 Năm 2011 22:20

Chálá trong nác lái rá lên phong trào truy tám, cái táng nháng nám má táp thá cáa Quân Cán Chính Viát Nam Cáng Hòa đã vá vái dáp trong nháng ngày đáu khi mián Nam bá thát thá nhá hián nay, tát cá đáu do thân nhân nóng lòng đi tìm hoác dân chúng vì lòng trác ná háng dán.



Phụ chi ngày 05

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Tư,, 14 Tháng 12 Năm 2011 22:20

Tháng 5, 1994 tại Bình Định, một ngôi mộ tập thể chôn 37 người đã được bà cụ phụ Nguyễn Việt Thông vì theo dõi vết chôn mà tìm ra, cuối cùng chỉ tìm được 17 người như số thì bài, căn cứ của nhà còn lại. Tháng 12, 2010 dân làng An Định, huyện Phú Vang, Thừa Thiên đã cơi táng và xây lăng mộ cho 128 tử sĩ VNCH gồm TQLC và quân nhân các binh chủng khác cũng như dân chúng chôn trên bãi biển Thuận An vào ngày cuối tháng 3, 1975. Tại bãi biển Thuận Hải, dân chúng cũng đã chôn cất nhiều anh em binh sĩ TQLC, nhưng hiện nay rất khó tìm ra dấu vết đã trên 35 năm.

Nhân nghe nguồn tin này anh Định Công-An, nguyên là một sĩ quan thu cũ đoàn 223 Pháo Binh, hiện sống tại Đồi Quế, đã cho biết tại Quân Y Viện Qui Nhơn, có một hầm chôn tập thể của 47 thi hài tử sĩ vào cuối tháng 3, 1975, trong số này có Đồi Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng Trung Đoàn 42, SĐ 22BB. Dù nóng lòng biết có thân nhân trong hầm chôn, nhưng không ai có khả năng gõ cửa chính quy định xin khai quật nấm mộ này.

Tại Chu Lai, Quảng Nam trong khi người ta dùng xe ủi đất để xây công trường Khe Hà, người lái máy cày đã gom được một số xương và vết đẫm của các binh sĩ thuộc Trung Đoàn 4, SĐ 22BB. Tại chùa Định Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, người ta cũng tìm ra trên 100 hài cốt của các chiến sĩ trong đó chỉ tìm được 6 người còn có thì bài vì dân chúng cho biết khi vùi lấp các chiến sĩ này, Việt Cộng đã giết hết thì bài, một số thì bài còn lại như các binh sĩ đã giấu trong giẻ y tế của họ.

Nghĩa trang của các quân nhân SĐ Đoàn 18BB tại An Lạc bôn san bôn, trồng cây cao su lên xác lính, bia lợp vôi lót chuồng nuôi heo, dân chúng dò tìm theo miệng đào tìm được 25 tấm bia đem về chùa hàng không. Cũng tại An Lạc, nghĩa trang của các quân nhân Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù đã bôn san bôn, hiện nay không biết xương cốt của các binh sĩ này ở đâu.

Tại xã Sơn Quang, quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, con gái của một nhân trộm cướp đây là đồng viên Quốc Dân Đảng, tiết lộ với chồng người trình Huỳnh Đồi Chi Bình của chúng tôi, là cha cô bị công sự chôn sống vào tháng 4, 1975. Dò theo người đi của cha, cô được đồng bào đưa phụng dưỡng cho biết nấm mộ tập thể này chôn 30 người nhưng không dám lên tiếng vì sợ hãi, đồng thời cũng lo ngại khu mộ này sẽ bị sòng cuốn mất vì sát biển.

Nguồn tin gia đình 81 Biệt Kích Dù, hai toán họ tên Long Thành, tháng 5, 1975, sau khi ra hàng đã bôn bôn và vết xác xương giẻ của, người dân có đánh dấu nhưng không dám tiết lộ

cho ai.

Trong nhiåu träi “cäi täo” tä Nam ra Bäc, nhiåu ngä i miän Nam chät vä bänh tät hay bä xä bän đä bä chäon cät säi, xiäu läc mä mä hiän nay không còn đäu vät. Nhiåu gia đänh đä nhä các “nhà ngoäi cäm” trong nä cä giúp đäi tìm mä, nhäng ngä i chät cũng còn bä phän biät đäi xä nên nhiåu nhà ngoäi cäm tä chäi không giúp thân nhân tìm hài cät länh “ngäy.” Không khuyän khäch viäc truy täm nhäng näm mä “oän thù” trong nhäng ngày cuäi cäa cuäc chiän, chính quyän cäng sän còn làm khó khăn cho thân nhân ngä i chät và dân chúng đäa phäng khi muän tiän hành các nghi thäc cäu siêu hay tä lä, hình nhä chúng sä đäm đäng, sä sä liên täng, sä sä hoài niäm đän mät hình änh ngä i länh miän Nam đä khuät. An Däng là mät bài häc nhä thä! Khi ngä i quä phä cùng con, đäm häng hoa, lä vät cúng cho ngä i chäng chät tä ba mä i läm năm vä träc, trong trän chiän rút lui cuäi cùng, đä bä công an mäi vào đän làm viäc, sau đä bä đäi vä không cho vào thăm phän mä!

36 năm sau, tiän säng đä ngäng, nhäng “häa häp, häa giäi” chä là läi nói đäu môi chät lä i, ngay cä väi ngän khoän cäa Bä Ngoäi Giao Hoa Kä dành cho viäc kiäm ngä i mät tích, Hà Näi không chäp nhän tìm kiäm quân nhân Viät Nam Cäng Hòa, väi lý do “đä nhân đäo thì không có đäi u kiän.” Thäng Nghä Sĩ Jim Webb, chä täch Tiäu Ban Đông Á-Thái Bình Däng tuyên bä Mä sä ngäng tiän viän trä tìm kiäm quân nhân mät tích täi Viät Nam “cho đän khi chúng ta đäc bäo đäm chäc chän räng chäng tränh viän trä áp đäng đäng đäu cho tät cä nhäng ai chiän đäu ät cä các bên.”

Chính ông Võ Văn Kiệt, cäu thä täng CSVN, trong mät cuäc phäng vän cäa đài BBC häi 30 tháng 4, 2007, cho hay Viät Nam nay đä bät tay väi tät cä các kä thù trong quá khứ, Pháp träc cä đây, Mä sau này, và mäi đây Trung Cäng đä tàn phá ba tänh biên giäi, nhäng đäi väi ngä i länh miän Nam, hän thù không thä quên.

Hôm nay, nhäng dòng nä cä mät chäa ngäng chäy vì nhäng oan khuät chäa đäc giải bày, nhäng linh hän chäa đäc siêu thoát. 36 năm là mät thäi gian quá dài, trên mät đät, đäa hình không còn đä läi đäu vät, bia mä xiäu läc, đä i mä säu xäng đä tàn cät đä mäc. Näu có, thân nhân may män chä tìm ra näm xäng tàn hay chút di vät nhä nhäi.

Đä có nhäng bà mä, nhäng ngä i vä sau chiän tranh, tuyät väng vì không tìm đäc tin täc thân nhân cäa mình, chät säng ra sao, hài cät xiäu läc näi nào. Cäng Sän Hà Näi vän cäm thù dai đäng, đäi xä tàn tä cä väi ngä i đä chät, tä nghĩa trang quân đäi hoang tàn, đä nát đän hàng nghìn đäa đäi mä chäon ngä i chäa đäc khai quät. Cuäi cùng tät cä đäu tan nát väi cä cây, xóa

Phi chi ngày y

Tác Giả: Huy Pháng

Thứ Tư, 14 Tháng 12 Năm 2011 22:20

nhà theo thời gian, như nái buồn cáa nháng bà má già đã đem theo nái trông ngóng xuáng má sâu, chá nám xáng xiêu lác cáa đáa con cháa trá vá.

Phi chi ngày y, sau khi chián tháng, mián Bác đã có chính sách kêu gọi dân chúng, cán bộ trong nác, ai biết tin tức gì về nháng nám má tập thể cáa nháng ngái lính miền Nam, dù là kẻ thù trác đây, hãy khai báo, để giúp đào xái, kiếm kê, nhán dáng cho thân nhân cái táng, đem về quê quán cho đúng về truyán tháng đáo lý cáa Đông phương “nghĩa tử là nghĩa tửn,” “không có ai thắng ai thua.”

Nháng không!

Đác nhá thì há đã là con ngái, còn nói làm gì náa!